

รับวัดที่ดิน หมู่บ้านฝึ ทับซ้อนมั่ว

มหากาพย์ "หมู่บ้านฝึ" ยุ่งเหยิงไม่หยุด ตาวัย 80 มินกบาล อยู่กินหลายชั่วอายุ กลับตกลำรวจ ♦ [อ่านต่อหน้า 15](#)

หมู่บ้านฝึ

□ [ต่อจากหน้า 1](#)
รับเงินชดเชยเลข แต่นายทุนได้แทน ยันผู้แคคย ขณะที่ ช่างชำนาญงาน กรมที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดที่ดินใกล้เคียงหมู่บ้านปริศนาอีกครั้ง พบปัญหาใหญ่ มีการทับซ้อนกับของกลุ่มนายทุนอื้อซ่า เชื้อหน่วยงานรัฐถูกยื่นเอกสารเท็จ หรือรู้เห็นแต่แรก ด้านชาวบ้านไม่มั่นใจเร่งตามอดีตนักเขียนแผนที่ทหารมาร่วมรังวัดด้วย ก่อนเอาหลักฐานทั้งสองฝั่งไปยื่นกับ ผวจ. ชัยภูมิ ชี้ชัดให้ชัดเจน

จากกรณี "เดลินิวส์" นำเสนอข่าวตีแผ่ความไม่โปร่งใส หลังพบกลุ่มนายทุนเข้ามาดำเนินการก่อสร้างหมู่บ้านฝึใน จ.ชัยภูมิ รวม 4 แห่ง บริเวณพื้นที่เตรียมก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร และเขื่อนยางนาดี ใน อ.หนองบัวระเหว อ.เทพสถิต และ อ.บ้านเขว้า ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาล เพื่อหวังได้รับเงินชดเชยหลังละ 1 ล้านบาท จนเป็นที่เฝ้าจับตามองของสังคม กระทั่ง ผวจ.ชัยภูมิ สั่งตรวจสอบเชิงลึกระบุว่าไม่จ่ายเงินชดเชยให้และให้เจ้าหน้าที่ถอนเลขที่บ้านกว่า 600 หลังออกทันที จากนั้นได้มีคำสั่งสายฟ้าแลบให้นายอำเภอหนองบัวระเหว ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง และนายทะเบียนที่ตอสงสัยว่าพัวพันเรื่องดังกล่าวไปช่วยราชการไม่มีกำหนด นอกจากนี้ยังตั้งศูนย์ปราบปรามหมู่บ้านฝึด้วย ซึ่งล่าสุด ผอ.ชลประทานชัยภูมิ เตรียมเอาผิดกับชาวบ้านที่รู้เห็นเป็นใจและทางตำรวจก็พร้อมรื้อดำเนินคดีทุกเวลาตามที่เสนอข่าวมาอย่างค่อเนื่องนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายคณัย นันทสิงห์ ช่างชำนาญงาน กรมที่ดิน ได้เรียกชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกระจวน บ้านโลกกระโดน และบ้านทับนายน้อย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ มาประชุมขึ้นหลักฐานกันที่บริเวณศาลาวัดบ้านกระจวน ต.โคกสะอาด เนื่องจากได้รับคำสั่งจากกรมที่ดินให้ลงพื้นที่มารังวัดที่ดินของชาวบ้านอีกครั้งเพื่อความถูกต้องว่ามีใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร เพราะทราบว่ากลุ่มนายทุนที่ฉ้อฉลได้ยื่นหลักฐาน เอกสารสิทธิและสัญญาซื้อ

ขายที่ดินไว้แล้วเช่นกัน พอตรวจสอบทำให้พบปัญหาใหญ่คือ ที่ดินของชาวบ้านกว่า 100 ราย ได้ทับซ้อนอยู่กับที่ดินของนายทุน อาทิ ชาวบ้านคนหนึ่งยืนยันว่า ถือครองที่ดินอยู่ 100 ตร.ว. แต่ถูกที่ดินของนายทุนทับซ้อนกินพื้นที่ไป 40 ตร.ว. ทำให้ปัจจุบันเหลือที่ดินที่เป็นเจ้าของจริง ๆ แค่ 70 ตร.ว. จึงเชื่อว่าหน่วยงานราชการถูกนายทุนนำหลักฐานเท็จมาขึ้นเพื่อขอรับเงินชดเชยแทนชาวบ้าน หรืออาจจะรู้เห็นเป็นใจแต่แรกแล้ว

ต่อมากลุ่มชาวบ้านได้ติดต่อให้ พ.อ.กาญจนพนธ์ นาคคำ อดีตนักเขียนแผนที่รุ่น 30 กรมแผนที่ทหาร ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือให้มาช่วยทำการรังวัดที่ดินด้วย เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินจะรังวัดแล้วให้ความยุติธรรมเป็นกลางทำให้ พ.อ.กาญจนพนธ์ พร้อมกับชาวบ้านออก

เดินสำรวจทำรังวัดที่ดินในจุดที่ทับซ้อนร่วมไปกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ก่อนให้การว่า ถูกชาวบ้านผู้เสียหายร้องขอให้มาช่วยตรวจสอบอีกทาง เพราะเห็นว่าตนมีความรู้และแผนที่ทางอากาศ ซึ่งที่พบอย่างชัดเจนในขณะนี้คือ ที่ดินของชาวบ้านกับกลุ่มนายทุนมีการทับซ้อนกันมาก ทำให้ต้องรังวัดเพื่อยืนยันหลักฐาน จากนั้นค่อยเอาหลักฐานส่วนของคนที่ทำให้ชาวบ้านและหลักฐานจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ไปยืนยันในจุดที่ทับซ้อนกับทาง ผวจ.ชัยภูมิ อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนว่าที่ดินในส่วนไหนของใครที่ถูกต้องกันแน่

โดย นายบุญคง กุลแถม อายุ 69 ปี ชาวบ้าน หมู่บ้านกระจวนเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับของนายทุน เปิดเผยว่า ตนมีที่ดินตกทอดจากบรรพบุรุษนานหลายสิบปีรวม 60 ไร่ และมีหลักฐานยืนยันด้วย แต่เพิ่งมาทราบว่าตนกลับไม่มีบัญชีรายชื่อผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยจากผลกระทบสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร ยังไม่เข้าใจว่า กรมที่ดินที่ดินหายไปได้อย่างไรและใครมาถือครองแทน ซึ่งจะรวมตัวเข้าร้องเรียนต่อผู้ทวงคืนสิทธิตามความชอบธรรมให้ได้

ขณะที่ นายผาย ดวงแก้ว อายุ 80 ปี ก็ให้การคล้ายกันว่า อยู่ในพื้นที่หมู่ 4 มานานหลายชั่วอายุคน จู่ ๆ กลับตกลำรวจ กลายเป็นคนไม่มีที่อยู่และที่ทำกินได้อย่างไร อยากขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลย ลองคิดว่า กลุ่มนายทุนเข้ามาหลอกลวงฉ้อฉลไม่นานก็ออกบ้านเลขที่ใหม่ได้ และเข้ามาครอบครองไว้แทน แต่ชาวบ้านเจ้าของตัวจริงที่อาศัยอยู่มานานรายชื่อกลับหาย.